

# CHÚA NHẬT, ngày 28 Tháng Tư, 2024 Tuần Thứ Năm Mùa Phục Sinh—Năm B

## Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 15:1-8)

Chúa Giêsu đang mời gọi các môn đệ của Người tương quan mật thiết với Người và Chúa Cha qua cuộc gặp gỡ với Người. Biểu tượng dùng cây nho (Chúa Giêsu), người trồng nho (Chúa Cha) và cành nho (các môn đệ). Ở đây, các cành được liên kết với cây nho và hoàn toàn phụ thuộc vào cây nho để có sự sống và khả năng sinh sản. Có một kỷ luật nhất định trong sự mật thiết này với Chúa Giêsu. Chúa Cha tía sửa những cành bám vào cây nho để chúng sinh nhiều hoa trái. Ở lại trong Chúa Giêsu, sống và yêu thương như Người, con người ta sẵn sàng được Chúa Cha cắt tỉa. Chịu đau khổ với Chúa Giêsu là ý thức tự do chia sẻ với Chúa Giêsu trong việc vâng phục Chúa Cha và hiến thân vì tha nhân, liên kết với những người đau khổ cùng đang cần đến sự can thiệp yêu thương và cứu rỗi của Chúa Cha. Con đường duy nhất dẫn đến niềm vui và sự sống viên mãn trong Chúa Cha là qua Chúa Giêsu nơi cách sống và tình yêu của Người. Không có ai khác. Những phương cách khác chỉ dẫn đến sự khô khan do lửa đốt. Lời cầu nguyện của các môn đệ trở thành lời cầu nguyện của nhân loại, của nhân loại đang đau khổ. Chúng trở thành tiếng kêu của Chúa Giêsu dành cho nhân loại và tạo vật. Câu trả lời: sự tôn vinh Chúa Cha qua việc sinh nhiều hoa trái với tư cách là môn đệ của Chúa Giêsu.

— Cha. Benjamin Alforque, MSC



## CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG TƯ 2024:

### Cầu cho vai trò của người nữ

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhân phẩm và giá trị cao quý của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa, và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu tại nhiều nơi trên thế giới.



## TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN April 20 & April 21, 2024

Xin quý vị vui lòng tham khảo  
Qua Thông Tin Hằng Tuần của Giáo Xứ

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng:  
[www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)



## BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch : A. Đỗ Tâm / Phó CT Ngoại Vụ : A. Lê T. Hậu  
Thư Ký : C. Bùi Kim Tân / Thủ Quỹ : A. Nguyễn T. Thường

## CÂY NHO

Cây nho sai trái trong vườn,  
Xanh um cành lá, bên sườn đồi cao.  
Trái thơm chín mọng ngọt ngào,  
Chúa Cha trồng cấy, biết bao ân tình.  
Chăm nom vun tưới trở sinh,  
Ra công nuôi dưỡng, tận tình lắng lo.  
Đây Thầy ví tựa cây nho,  
Nhành nào kết hợp, sẽ cho trái vàng.  
Nhiệm màu thân thể cao sang,  
Mỗi người chi thể, dễ dàng kết giao.  
Là đầu nhiệm thể trên cao,  
Chúa ban đặc sủng, dồi dào thánh ân.  
Cành nào lìa khỏi tấm thân,  
Sẽ mau khô héo, trĩu trần cháy tiêu.  
Danh Thầy vinh hiển cao siêu,  
Hồn ai liên kết, ban nhiều ân thiêng.

Thơ do Lm. Trần Việt Hùng sáng tác dựa theo Gioan 15:1-8

Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI,  
RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ  
& GIÁO LÝ TÂN TÒNG.



Xin vui lòng liên lạc  
Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí  
qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100  
để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.

## MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

- Thứ Sáu, ngày 3 Tháng 5, 2024: Thứ Sáu Đầu Tháng  
⇒ Châu Thánh Thể vào lúc 6:30 giờ chiều  
⇒ Thánh Lễ vào lúc 7:00 giờ chiều
- Chúa Nhật 5 Tháng 5, 2024—  
⇒ Bốn Mạng Ban Lễ Sinh & Rửa Lễ Lần Đầu
- Chúa Nhật, ngày 19 Tháng 5, 2024:  
⇒ Cộng đoàn Rửa tội Cung Nghinh Đức Mẹ  
Tháng Hoa lúc 4 giờ 30 chiều

**THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật**

